



## สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office



'บางรัก' ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ 29 รูป ณ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ เนื่องในวันมาฆบูชา

(3 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตบางรัก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แต่พระสงฆ์ 29 รูป ณ ลานด้านหน้า อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา (6 มี.ค. 66) การนี้ นางสาวอัญชญา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก ได้รับเกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ พร้อมนำ นางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก และ นายบรรเจิด แหลมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง





(23 ธ.ค. 65) นางสาวอัญชณา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตบางรัก เพื่อแจ้งข้อราชการ และข้อสั่งการต่างๆ แก่คณะผู้บริหารเขตทราบ พร้อมกำชับ ข้าราชการและบุคลากรทุกคน งดรับของขวัญ ของกำนัล เลี้ยงอาหารจากบุคคลภายนอก ตามนโยบาย “กทม. No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก



(6 ก.พ. 66) นางสาวอัญชญา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางรัก เพื่อแจ้งข้อราชการและข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ในที่ประชุม ผอ.อัญชญา ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดระมัดระวังดูแลการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ 4 สายงานหลักสำคัญที่เสี่ยงต่อการทุจริต ได้แก่ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรายได้ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงสถานศึกษา และเตรียมพร้อมรับการตรวจเชิงรุกเกี่ยวกับการทุจริตจากหน่วยงานที่ดูแล เพื่อให้มีความโปร่งใส



(18 ก.พ. 66) สโมสรโรตารีสีลม มอบรางวัล "คนดีศรีบางรัก" ให้กับข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายต่างๆ ในสำนักงานเขตบางรัก ที่ตั้งใจทำงานด้วยความสุจริต และอุทิศเวลาให้กับทางราชการ ภายในงานวันโรตารี ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

การนี้ นางสาวอัญชญา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยผู้บริหารเขต ร่วมยินดีกับข้าราชการและบุคลากร ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้



(28 ก.พ. 66) นางสาวอัญชญา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตบางรัก เพื่อแจ้งข้อราชการและข้อสั่งการต่างๆ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. โดยกำชับการป้องกันการทุจริต-คอร์รัปชันภายในหน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูว์ Traffy Fondue โดยมีคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก



(24 มี.ค. 66) สำนักงานเขตบางรัก "No Gift Policy" ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดย นางสาวอัญญา บัญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย (No Gift Policy) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม